



ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN



ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI



ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

## THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC GIA

*“Tổ chức giảng dạy ngoại ngữ trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế”*

**Kính gửi:** .....

Những năm gần đây, xu hướng hợp tác và liên kết quốc tế ngày càng mạnh mẽ. Việc hợp tác không chỉ dừng lại ở trọn vẹn một chương trình đào tạo mà xuất hiện nhiều phương thức linh hoạt với mục đích tạo thuận lợi nhất cho nhu cầu của người học. Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khá nhiều du học sinh và sinh viên Việt Nam chưa thể ra nước ngoài học tập đang có nhu cầu học tập trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo quốc tế trong nước. Trong khi đó, các chương trình liên kết đào tạo quốc tế đang triển khai ở Việt Nam đã khẳng định được chất lượng và có đóng góp không nhỏ trong việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và nước ngoài. Chương trình liên kết đào tạo quốc tế có những thuận lợi rất lớn, sinh viên được học chương trình đào tạo của nước ngoài, cấp bằng quốc tế với chi phí hợp lý do tiết kiệm được chi phí sinh hoạt và đi lại so với đi du học ở nước ngoài. Tuy nhiên, người học đạt được kết quả theo đúng mục tiêu của chương trình đào tạo khi đáp ứng đủ khả năng về ngoại ngữ từ đầu vào đến khi ra trường để có thể đạt được yêu cầu khi tham gia chương trình đào tạo đặt ra vấn đề người học và người dạy cần phải làm gì để có thể đạt được mức chuẩn ngoại ngữ phù hợp với các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Để giải quyết vấn đề nêu trên, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương đồng tổ chức Hội thảo Quốc gia với chủ đề: **“Tổ chức giảng dạy ngoại ngữ trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế”** với mục đích tạo diễn đàn cho các giảng viên, nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế... trao đổi về phương pháp, kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, tìm ra các giải pháp tối ưu trong nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, phục vụ cho đào tạo trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế và các đối tượng khác quan tâm. Đây là sự kiện quan trọng để các giảng viên, các nhà nghiên cứu, các tổ chức quốc tế trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên nói chung và sinh viên theo học các chương trình liên kết đào tạo quốc tế nói riêng.



Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày **08 tháng 12 năm 2020** tại Trường Đại học Thương mại. Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học viết bài và tham dự Hội thảo. Bài viết tập trung (nhưng không giới hạn) vào các nội dung sau:

- Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên nói chung và sinh viên chương trình liên kết quốc tế nói riêng.
- Chuẩn đầu ra đối với đối tượng sinh viên trong các chương trình liên kết quốc tế.
- Trao đổi về thiết kế bài giảng, nội dung giảng dạy ngôn ngữ trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế
- Kinh nghiệm giảng dạy các học phần ngoại ngữ trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.
- Trao đổi về phương pháp và nội dung giảng dạy các môn chuyên ngành được giảng bằng tiếng nước ngoài.
- Khó khăn, vướng mắc trong quá trình giảng dạy các học phần ngoại ngữ trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.
- Công cụ kiểm tra đánh giá quá trình giảng dạy các học phần ngoại ngữ trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.
- Các chủ đề khác liên quan đến nghiên cứu và đào tạo ngoại ngữ.

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (*Quy định về Bài viết xem phụ lục đính kèm*). Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: [www.conference.tmu.edu.vn](http://www.conference.tmu.edu.vn) hoặc [www.tmu.edu.vn](http://www.tmu.edu.vn), <https://ffl.neu.edu.vn>.

Toàn văn bài viết xin gửi về Viện Hợp tác quốc tế hoặc Khoa Tiếng Anh, Trường ĐHTM theo địa chỉ email: [ncoflt@tmu.edu.vn](mailto:ncoflt@tmu.edu.vn) muộn nhất ngày 15/10/2020.

*Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý vị!*

**TM. BAN TỔ CHỨC  
HIỆU TRƯỞNG  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI**

  
  
**\*GS.TS ĐINH VĂN SƠN**